

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 52 ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2015

“พลังอำนาจของงานเขียน” กำลังฟื้นฟูดวงวิญญาณ ผู้คนทั่วโลกให้มีประสบการณ์กับการทำงานของพระวิญญูณบริสุทธิ ผ่านทางหนังสือของดร.แจร์อิก ลี



การจัดพิมพ์หนังสือ: ดร.แจร์อิก ลีได้สื่อสารกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งผ่านการอดอาหารเป็นเวลานานจนนับครั้งไม่ถ้วน และการอธิษฐานอย่างรอนรน และความกระตือรือร้นของพระวิญญูณท่านได้เขียนหนังสือจำนวนมากเล่ม เริ่มต้นกับการจัดพิมพ์หนังสือบันทึกคำพยานของท่านเรื่อง “ลึกลับชีวิตนิรันดรก่อนความตาย” ในปี 1987 ต่อมาได้มีการจัดพิมพ์ หนังสือมากกว่า 90 เล่ม อาทิ เช่น “ศาสนจากกางเขน” “ขนาดแห่งความเชื่อ” “สวรรค์” “นรก” “วิญญูณ จิตใจ และ ร่างกาย” และ “รอยพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เป็นต้น



เครือข่ายการจัดจำหน่ายทั่วโลก: หนังสือเล่มต่าง ๆ ของท่านถูกจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงทั่วโลกถึง 19 แห่ง เช่น สำนักพิมพ์ “คาร์ลสมา มีเดีย” (สหรัฐอเมริกา) “อีแวนเจลิสม่า มีเดีย” (อิตาลี) และ “เกรซพับลิชชิงเฮาส์” (ไต้หวัน) เป็นต้น หนังสือของท่านยังถูกนำออกจำหน่ายทางร้านหนังสือหลายแห่งเช่นกัน อาทิ เช่น ร้านหนังสือ “นิว แอนด์ เบสท์” (ยูเครน) และ “ลิบราลี แอนโทน” (เลบานอน) เป็นต้น หนังสือเหล่านี้ได้วางจำหน่ายใน Amazon.com ซึ่ง ถือเป็นร้านหนังสือออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผู้อ่านในทุกส่วนของโลกสามารถเข้าถึงหนังสือเหล่านี้ได้



การจัดนิทรรศการในงานแสดงหนังสือนานาชาติ: หนังสือเหล่านี้ปรากฏอยู่ตามงานแสดงหนังสือนานาชาติขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลก เช่น งานแสดงหนังสือในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมนี) งานแสดงหนังสือนานาชาติในกรุงปักกิ่ง (จีน) “บุกเอ็กซ์โปอเมริกา” (สหรัฐอเมริกา) งานแสดงหนังสือในกรุงลอนดอน (อังกฤษ) งานแสดงหนังสือสำหรับเด็ก โบโลญา (อิตาลี) งานแสดงหนังสือโลกในกรุงนิวเดลี (อินเดีย) และงานแสดงหนังสือนานาชาติในเมืองกัวดาลาฮารา (เม็กซิโก) เป็นต้น



การจัดพิมพ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์: หนังสือของดร.ลีถูกนำไปจัดพิมพ์ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน ปัจจุบันมี หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ 326 ชุดใน 49 ภาษา หนังสือเหล่านี้มีจำหน่ายในร้านหนังสือออนไลน์ต่าง ๆ เช่น “คโยโบ บุคเซ็นเตอร์” “ริคบุ๊กส์” “อะเมซอน คีอท์ คอม” “โอบุคส์โตร์” และ “กูเกิ้ลเพลย์บุ๊กส์” เป็นต้น

Title	Author	Year of Publication	Number of languages with source	Origin Language
Sherlock Holmes	Arthur Conan Doyle	1887	60 ⁰⁰⁰	English
The Good Soldier Švejk	Jaroslav Hašek	1923	58 ⁰⁰⁰	Czech
The Message of the Cross	Jaerock Lee	2002	57 ⁰⁰⁰	Korean
Quo vadis	Henryk Sienkiewicz	1895	>50 ⁰⁰⁰	Polish
Heidi	Johanna Spyri	1880	50 ⁰⁰⁰	German
Qur'an	See Origin and	650	50 (complete), 114 (portions) ⁰⁰⁰	Classical Arabic

หนังสือในหลากหลายภาษา: หนังสือของดร.ลีแปลเป็นภาษาต่าง ๆ 58 ภาษาและตีพิมพ์เป็น 306 ชุด หนังสือของท่านเรื่อง “ศาสนจากกางเขน” และอัตชีวประวัติของท่านเรื่อง “ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า” ได้รับการรวบรวมไว้ใน “ราช ชื่องานวรรณกรรมตามจำนวนของการแปล” โดยวิกิพีเดีย โดยหนังสือเรื่อง “ศาสนจากกางเขน” มีการแปลไป 57 ภาษาและหนังสือเรื่อง “ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า” มีการแปลไป 35 ภาษา



หนังสือของดร.ลีบรรจุไว้ซึ่งพระคำแห่งชีวิตและการทำงานที่เต็มไปด้วยฤทธิ์เดช ผู้คนมากมายทั่วโลกมี

ประสบการณ์ การทำงานอย่างอัศจรรย์ของพระวิญญูณบริสุทธิจากการอ่านหนังสือของท่านในหลากหลายภาษา คนเหล่านั้นบริบูรณ์ไปด้วยความรักที่มีต่อพระเจ้าและความเชื่อในพระองค์ เขาเริ่มมีใจปรารถนาแผ่นดินสวรรค์ จิตใจของเขาได้ รับการฟื้นฟูขึ้นใหม่ และหลายคนมีประสบการณ์กับการบำบัดรักษาของพระเจ้า



“เพิ่มพูนความหวังในเรื่องสวรรค์”
ซามูเอล โอโรซโซโล บาร์เซโร (ประเทศโคลัมเบีย)

ผมต้องการที่จะไขข้อสงสัยในพระคัมภีร์และศึกษาข้อสืบลเหล่านั้น ในขณะที่เดียวกันผมเจอหนังสือของดร.แจร์อิก ลีเรื่อง “สวรรค์ ภาค 1-2” จากการอ่านหนังสือสองเล่มนี้ผมได้เรียนรู้ว่าในสวรรค์มีที่อยู่อาศัยหลายแห่งและผมสามารถเข้าใจ ถึง “ความลึกลับต่าง ๆ” ในพระคัมภีร์ ผมได้เพิ่มพูนความเชื่อและความหวังของตนและมีความปรารถนาฝ่ายวิญญูณ ในเรื่องสวรรค์



“รากฐานแห่งความเชื่อของผมถูกสร้างขึ้น”
ของซุน คิม (ประเทศเกาหลีใต้)

เมื่อผมอ่านหนังสือของดร.แจร์อิก ลีผมรู้สึกถึงความเท็จของผมแตกสลายไปและรากฐานของความเชื่อได้ถูกสร้างขึ้น “ศาสนจากกางเขน” เป็นหนังสือที่ขุดเชื่อมโยงมากเป็นพิเศษ ผมคิดพร้อมกับผมพิมพ์ว่า “ทำไมจึงไม่มีใครบอกผมว่า คริสต์ศาสนาคือเป็นความเชื่อชนิดนี้” ผมเริ่มเข้าใจพระเมตตาของพระเจ้าและความรักอย่างเสียสละขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากจิตใจของผม



“พนักงานของผมได้รับการรักษาจากอาการซึมเศร้า”
ดิง หยวน ปิง ประธานสำนักพิมพ์เกรซพับลิชชิงเฮาส์ (ประเทศไต้หวัน)

พนักงานคนหนึ่งของผมอนไม่หลับเนื่องจากอาการซึมเศร้า เธอต้องกินยาอย่างต่อเนื่องและไม่มีสมาธิกับงานของเธอ เธอรู้สึกไม่พอใจอยู่เสมอและถึงกับโทษพระเจ้า แต่ในขณะที่เธอกำลังตรวจแกหนังสือของดร.แจร์อิก ลีเรื่อง “ฤทธานุภาพของพระเจ้า” เธอได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากอาการซึมเศร้า เธอตระหนักว่าความเจ็บปวดของเธอเทียบไม่ได้เลยกับความทุกข์ทรมานที่คริสเตียนได้รับจากโรคต่าง ๆ ของท่านก่อนที่ท่านพบกับพระเจ้าและเธอเปลี่ยนความคิดของตน จากนั้นอาการซึมเศร้าก็หายไป นี่เป็นเหตุการณ์ที่พิเศษมากสำหรับพวกเราและผมรู้สึกชื่นชมยินดีอย่างมาก



“ฉันได้รับพระพรทางการเงิน”
นฏกร ธรรมศาสตร์ (ประเทศไทย)

ถึงแม้ฉันจะเป็นคริสเตียน แต่เมื่อฉันเจ็บป่วยฉันจะไปโรงพยาบาลและพึ่งพาษา ในเวลาเดียวกัน ฉันมีโอกาสได้อ่าน หนังสืออัตชีวประวัติของดร.แจร์อิก ลีเรื่อง “ชีวิตและศรัทธาของข้าพเจ้า” ตอนที่ เมื่อฉันเจ็บป่วย ฉันจะหันกลับไปมอง ดูตัวเอง กลับใจใหม่ และรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลี ในหนังสือเล่มนั้นดร.ลีถวายทรัพย์ในการนมัสการอยู่เสมอ ฉัน ประทับใจกับสิ่งนั้นมาก ฉันถวายทรัพย์ด้วยจิตใจของฉันทนในการนมัสการทุกอย่างรอบด้วยเช่นกัน นับจากนั้นเป็นต้นมาฉัน ได้รับพระพรทางการเงินมาโดยตลอด



“วิญญูณของผมถูกปลุกให้ตื่นด้วยหนังสือเรื่อง ‘นรก’”
เซลตาราจ (ประเทศอินเดีย)

หนังสือของดร.แจร์อิก ลีเรื่อง “นรก” เปิดเผยถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ผมไม่เคยได้ยินในคริสตจักรอื่นเลย งานเขียนชิ้นเยี่ยมเล่มนี้ ปลุกวิญญูณของผมที่อยู่ในภาวะหลับใหลฝ่ายวิญญูณให้ตื่นขึ้น ผมตกตะลึงมากที่ได้เรียนรู้ว่าแม้แต่เด็ก ๆ ก็อาจตก นรกได้เพราะธรรมชาติบาปที่เขาได้รับสืบทอดมาจากพ่อแม่ของตน ผมเรียนรู้ถึงความยุติธรรมของพระเจ้าเช่นกันว่า พระองค์ทรงตอบแทนตามสิ่งที่บุคคลใดกระทำในโลกนี้ ผมวางหนังสือเล่มนี้ไว้ในที่เปิดเผยในบ้านของผมเพื่อว่าแขกผู้มาเยี่ยมสามารถอ่านหนังสือเล่มนี้เช่นกัน

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเรา”



ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์อ็อก ลี

“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเรา เพื่ออายุของเราจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเราประทานให้แก่เรา” (อพยพ 20:12)

พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ในสภาพของเนื้อหนังและพระองค์ทรงสอนผู้คนว่า พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดคือการรักพระเจ้าและคนที่สองคือการรักเพื่อนบ้านของเรา (มัทธิว 22:37-40) พระองค์ตรัสสอน เช่นนี้ก็เพราะว่าท่านบุคคลทำตามพระบัญญัติทั้งสองข้อนี้ได้ เขาก็สามารถรักษาพระบัญญัติข้ออื่นได้

พระบัญญัติสิบประการที่บันทึกไว้ในหนังสืออพยพแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกคือพระบัญญัติข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 4 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรักพระเจ้า และคนอื่น ข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 10 พูดถึงการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเราเอง

ตอนนี้ขอให้เราจะลึกลงไปในพระบัญญัติข้อที่ 5 “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเรา”

1. ในการให้เกียรติบิดามารดาของเรา เราต้องให้เกียรติท่านทั้งสองในองค์พระผู้เป็นเจ้า

ถึงแม้พระบัญญัติสิบประการอาจไม่ได้ระบุไว้ แต่ท่านบุคคลคนหนึ่งมีจิตสำนึกที่ดีเขาขอมอบการให้เกียรติบิดามารดา ของตนเองนั้นเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติของมนุษย์ ถ้าเช่นนั้น เพราะเหตุใดพระเจ้าจึงทรงตั้ง “การให้เกียรติแก่บิดามารดา ของเรา” ไว้ในพระบัญญัติ

ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราควรให้เกียรติบิดามารดาตามหลักการฝ่ายเนื้อหนัง แต่หมายความว่าเราต้องให้เกียรติแก่ บิดามารดาของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นคือ ในพระคำของพระเจ้า (เอเฟซัส 6:1) ถ้าเราเชื่อฟังเมื่อบิดามารดาของ เราห้ามไม่ให้เราไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ นี่ไม่ได้เป็นการให้เกียรติแก่บิดามารดา แต่เป็นการถล่มไปสู่ความพินาศพร้อม กับบิดามารดาของเรา

ถ้าเรารักบิดามารดาของเราอย่างแท้จริงเราจะประกาศกับท่านทั้งสอง และช่วยท่านให้ได้รับความรอดซึ่งถือเป็นความ สำคัญอันดับแรก

2 พงศาวดาร 15:16 กล่าวว่า “เมื่อก่อนบิดามารดาของกษัตริย์อาสา พระองค์ก็ทรงถอดเสียดังเป็นพระราช ชนนีเพราะพระนางได้กระทำรูป

เคารพอันน่าเกลียดน่าชังในสารูปเคารพอาสาทรง โคนรูปเคารพของพระนางลง และ บดและเผาเสียที่ล้าธารซิดโรน” ถ้าพระมารดาของกษัตริย์ให้รูปเคารพ สิ่งนั้นไม่ได้เป็นเพียงการต่อสู้กับพระเจ้าและ การเดินทางทางแห่งความพินาศเท่านั้น แต่ยังเป็นการลบล้างคุณในกราบไหวรูปเคารพและนำเขาไปสู่ความพินาศ ด้วยเช่นกัน

ดังนั้นกษัตริย์อาสาจึงไม่เห็นด้วยกับพระมารดาของท่าน แต่ท่านได้สั่งถอดนางออกจากตำแหน่งพระราชชนนี สิ่งนี้ทำให้ประชาชนรู้ถึงปัญหาและพระมารดาของกษัตริย์อาจกลับใจจากทางของเธอนั่นก็คือการให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนอย่างแท้จริง

เหนือสิ่งอื่นใด ผู้คนจะพูดว่าท่านให้เกียรติแก่บิดามารดาของท่านอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อท่านนำทางทั้งสองเข้าสู่แผ่นดิน สวรรค์แล้วเท่านั้น

2. เราต้องถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชีวิตให้แก่เรา

พระบัญญัติที่บอกให้เราให้เกียรติแก่บิดามารดาเป็นพระคำของพระองค์ที่กำกับให้เราเรารักพระเจ้าและ ถวายเกียรติแด่พระองค์ นั้นหมายความว่า คนที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยจิตใจของตนอย่างแท้จริงจะให้เกียรติแก่ บิดามารดาของเขาโดยธรรมชาติและคนที่ให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนด้วยหัวใจจะปรนนิบัติพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของตนเช่นกัน แต่ที่ท่านต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังระหว่างพระเจ้ากับบิดามารดา การปรนนิบัติพระเจ้า ต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง

พระเจ้าทรงสร้างท่านและสมควรทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ทวดของเราและบรรพบุรุษทั้งหมดของชนรุ่นก่อน ๆ พระเจ้าทรง สร้างอาดัมมนุษย์คนแรก และพระองค์ทรงประทานชีวิตให้กับมวลมนุษย์ แม่เชออลูจีและใจของผสมพันธุกันเมื่อบุคคล ดังครรก เดเมสตีพันธุดั้งเดิมของชีวิตเป็นมาจากพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

ยิ่งกว่านั้น ร่างกายที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเพียงเปลือกหุ้มห่อที่จำเป็นสำหรับชีวิตชั่วคราวของเราในโลกนี้เท่านั้นและผู้ที่มิ อำนาจครอบครอง “ตัวตน” ของเราอย่างแท้จริงคือวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเรา ไม่ว่ามนุษย์จะพยายามมากเพียง ไດก็ตามเขาก็ไม่สามารถสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตขึ้นมาได้ นอกจากนี้ ไม่ว่าเราจะสำสมความรู้ไว้มากเพียงใดก็ตาม เราก็ไม่สามารถสร้างหรือลอกเลียนแบบวิญญาณของมนุษย์ได้ แม้เราจะสามารถสร้างรูปลักษณะของมนุษย์ด้วยการ ทำโคลนนิ่งเซลล์ของมนุษย์ เราก็ไม่สามารถเรียกที่เราร่างขึ้นมาว่าเป็นมนุษย์ได้จนแต่พระเจ้าจะทรงใส่วิญญาณ ไว้ในกายนั้น พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำสิ่งนี้ได้และวิญญาณของมนุษย์จะบังเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยพระวิญญาณ บริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ พระบิดาที่แท้จริงแห่งวิญญาณจิตของเราคือพระเจ้า

ดังนั้น เราควรปรนนิบัติบิดามารดาฝ่ายร่างกายของเราเป็นอย่างดี แต่เราควรรักและปรนนิบัติพระเจ้าพระบิดาใหม่กว่า เพราะพระองค์คือผู้ที่ประทานชีวิตให้แก่เรา นอกจากนี้ ถ้าบิดามารดาของเราจริงใจที่ท่านทั้งสองจะ คิดว่าบุตรทั้งหลายเป็นของขวัญจากพระเจ้าและเป็นวิญญาณที่มีค่า (สดุดี 127:3) และพยายามที่จะอบรมเลี้ยงดูเขาในน้ำพระทัยของพระเจ้า

3. เมื่อเรารักพระเจ้าเราก็สามารถให้เกียรติแก่บิดามารดาของเราด้วยจิตใจของเรา

การให้เกียรติหมายถึงการแสดงความรักความเคารพนับถือ การเชื่อฟัง และการปรนนิบัติคนอื่นตามความเหมาะสม ตอนนี้ขอ ให้เราตรวจสอบตนเองดูว่าเราได้พิถีพิถันเลยหรือไม่ได้ให้ความสนให้กับบิดามารดาของเราหรือไม่แม้เราพูดว่าเรารักพระเจ้าก็ตาม

เมื่อบิดามารดาที่แก่เฒ่าพูดบางสิ่งที่ไม่ดีหรือผิด ท่านคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องไร้สาระและท่านพิถีพิถันเลยบิดามารดา ด้วยคำพูดและการกระทำของท่านหรือไม่ การรักพระเจ้าและการให้เกียรติแก่บิดามารดาของเราเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้

1 ยอห์น 4:20 กล่าวว่า “ถ้าผู้ใดว่า ‘ข้าพเจ้ารักพระเจ้า’ และยังไม่รักผู้ซึ่งส่งพระองค์มาผู้นั้นก็เป็นคนพหูสุตา เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็น

แล้วเขาจะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นอย่างไรได้”

นอกจากนั้น ในมัทธิว 15:4-9 พระเยซูทรงตำหนิพวกฟาริสีและพวกธรรมาจารย์เมื่อเขาขยักขยอกสิ่งทีควรมอบให้บิดา มารดาของตนโดยเขาพูดว่าจะนำสิ่งนั้น ไปถวายแด่พระเจ้า นั่นไม่ใช่เพราะเขาปรนนิบัติพระเจ้าด้วยจิตใจ สิ่งที่เขา ถวายแด่พระเจ้าเป็นเพียงข้อแก้ตัวเพื่อจะเอาสิ่งที่เขาควรมอบให้กับบิดามารดาของตนเหล่านั้นมาเป็นของตัวเอง

ถ้าเรารักและถวายเกียรติพระเจ้าจากส่วนลึกแห่งจิตใจของเราอย่างแท้จริงเราก็ต้องรักและให้เกียรติบิดามารดาฝ่าย ร่างกายของเราจากจิตใจของเราด้วยเช่นกัน เมื่อเราตระหนักถึงความรักของพระเจ้ามากขึ้น เราก็จะตระหนักถึงความ รักของบิดามารดาของเราด้วยเช่นกัน

เมื่อเรามาสู่ความจริง กำจัดความบาปและความชั่วทิ้งไป และดำรงอยู่ในพระคำของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ ความ รักที่แท้จริงก็จะออกมาจากจิตใจของเราและเราจะตระหนักถึงความรักและพระคุณของบิดามารดาที่เราให้กำเนิดและ เลี้ยงดูมารดาและเราก็สามารถปรนนิบัติท่านทั้งสองด้วยความรักจากส่วนลึกแห่งจิตใจของเรา

4. พระพรที่ประทานให้กับผู้ที่ถวายเกียรติพระเจ้าและให้เกียรติบิดามารดาของตนในความจริง

พระเจ้าตรัสถึงพระพรที่พระองค์ทรงมอบให้กับผู้ที่รักพระเจ้าและให้เกียรติแก่บิดามารดาของตนจากจิตใจในอพยพ 20:12 ว่า “จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเรา เพื่ออายุของเราจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของเราประทานให้แก่เรา”

พระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวบนโลกนี้ แต่หมายความว่าเราจะจำเริญสุขทุกประการและมี สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และได้รับการปกป้องจากพระเจ้าเหมือนที่วิญญาณจิตของเราจำเริญอยู่นั้น สาเหตุก็เพราะ ว่าการให้เกียรติพระเจ้าและบิดามารดาของเราในความจริงแสดงให้เห็นว่วิญญาณจิตของเราจำเริญขึ้น จากนั้นเราก็ จะไม่พบกับอุบัติเหตุหรือภัยพิบัติและเราจะได้รับพระพรในครอบครัว ในที่ทำงาน และในธุรกิจของเรา พระพรของการ มีชีวิตยืนยาวหมายถึงพระพรต่าง ๆ เหล่านี้รวมกัน

นี่คือกรณีที่เกิดขึ้นกับนางรูธในพระคัมภีร์เดิม เธอเป็นคนต่างชาติที่แต่งงานกับชาวฮิว แต่สามีของเธอเสียชีวิตเมื่อยัง หนุ่มโดยไม่มีบุตรกับเธอ นางนาโอมิซึ่งเป็นแม่สามีของเธอออกไปหาเธอออกไปแสวงหาความสุขใหม่ให้กับตนเองในที่อื่น แต่เธอยอมสละความสุขส่วนตัวของตนเพื่อทำหน้าที่ของลูกสะใภ้และอพยพไปอยู่ในยูดาห์ตามนางนาโอมิ

เนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงแบบนี้พระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้เธอได้รับพระพรอย่างยิ่งใหญ่เธอจะเป็นหญิงชาวต่างชาติ ก็ตาม พระเจ้าทรงนำเธอให้แต่งงานกับชายที่ร่ำรวยคนหนึ่ง ในท่ามกลางญาติพี่น้องของอดีตสามีของเธอ ซึ่งกลายเป็นสามีคนใหม่ของเธอ นอกจากนี้ กษัตริย์ดาวิดเป็นหนึ่งในบรรดาเชื้อสายของเธอและพระเจ้าทรงอนุญาตให้ชื่อของ เธอถูกบันทึกไว้ในลำดับวงศ์ของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดด้วยเช่นกัน เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ นางรูธได้รับ พระพรอย่างเปี่ยมล้นในฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวัตถุจากการที่เธอให้เกียรติแม่สามีของตนจากจิตใจของเธอ

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์ ถ้าความรักของท่านที่มีต่อพระเจ้าเป็นความจริง ท่านจะไม่เพียงแต่ปรนนิบัติพี่น้องใน ความเชื่อเท่านั้น แต่ท่านจะปรนนิบัติบิดามารดาของท่าน คู่สมรสของท่าน ญาติพี่น้องของท่าน และเพื่อนบ้านของท่านด้วยเช่นกัน ขอให้ท่านของการทำงานที่ท่านรักเขาจะถูกเปิดเผยออกมาเป็นการทำดีซึ่งจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า

ผมหวังว่าท่านจะส่องแสงสว่างของความจริงให้ปรากฏต่อหน้าผู้คนที่ด้วย การทำดีอย่างสมบูรณ์แบบเหมือนที่นางรูธได้ กระทำ ผมอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระเจ้าผู้ทรง ได้รับสร้างชีวิตผ่านการทำดีดังกล่าวของท่านจะ ประทานรางวัลให้กับท่านด้วยสง่าราศีและพระพร

พระกิตติคุณ 5 ด้าน

- การบังเกิดใหม่** - เราเชื่อว่าเรบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์
- การชำระให้บริสุทธิ์** - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเยซูเจ้า และการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
- การทรงบำเพ็ญบริกรรม** - เราเชื่อว่าเราได้รับการบำเพ็ญบริกรรมด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ไล่ของพระเยซูคริสต์
- การเป็นขึ้นมา** - เราเชื่อว่าผู้ซึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์
- การเสด็จกลับมา** - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี

หลักข้อเชื่อ

- คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อผิดพลาด
 - คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
 - คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระ โโลหิตแห่งการ ไล่ของพระเยซูคริสต์เท่านั้น
 - คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคฟื้นฟู และสวรรค์นิรันดร์
 - คริสตจักรมโนมีนเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเชื่อของคนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาราประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร
- “พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต หมดภัย และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
 “ในผู้ซึ่งความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นจึงให้พรทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ทั้งมวลมนุษย์ทั่วโลกได้”



เหตุใดคริสเตียนจึงรักษาวันสะบาโตในวันอาทิตย์

ถาม: เหตุใดคริสเตียนจึงรักษาวันสะบาโตและนมัสการในวันอาทิตย์ในเมื่อพระคัมภีร์เดิมตั้งวันเสาร์ให้เป็นวันสะบาโตและในอิสราเอลชาวยิวยังคงรักษาวันสะบาโตในวันเสาร์อยู่



ตอบ: พระเจ้าทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสิ่งสรรพที่อยู่ที่เหล่านั้นเป็นเวลาหกวันและพระองค์ทรงหยุดพักจากการงานของพระองค์ในวันที่เจ็ด เพราะเหตุนี้ในยุคพระคัมภีร์เดิมจึงมีการรักษาวันสะบาโตในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่เจ็ดของสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม ในสมัยพระคัมภีร์ใหม่การรักษาวันสะบาโตถูกเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาใหม่หลังจากที่สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อไถ่เราให้รอด ตอนนี้ขอให้เราจะลึกลงไปในเหตุผลบนพื้นฐานของพระคัมภีร์

1. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของวันสะบาโต

ปฐมกาล 1:3 กล่าวว่า “พระเจ้าตรัสว่า ‘จงให้มีความสว่าง’ แล้วความสว่างก็เกิดขึ้น” ความสว่างคือความสว่างฝ่ายวิญญาณซึ่งหมายถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “จงให้มีความสว่าง” พระเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างได้ประกาศสิทธิอำนาจของพระองค์เหนือพื้นฟ้าอากาศและสิ่งสรรพที่อยู่ที่แห่งนั้น

ยอห์น 1:9 กล่าวว่า “เป็นความสว่างแทนที่ ซึ่งส่องสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในโลก” ความสว่างแท้คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระวาตะและทรงดำรงในสภาพของพระเจ้าแต่ทรงรับสภาพเป็นมนุษย์และเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยเราให้รอด

ในบทที่ 12 ของพระกิตติคุณมัทธิว พวกฟาริสีเห็นพวกสาวกของพระเยซูเด็ดรวงข้าวมากินในวันสะบาโต เขาจึงทูลเรื่องการละเมิดของพวกสาวกกับพระเยซู จากนั้นพระเยซูจึงทรงอธิบายเรื่องนี้โดยใช้ตัวอย่างของดาวิดและดัสว่า “เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนือวันสะบาโต”

2. “รุ่งขึ้นหลังวันสะบาโต” ในพระคัมภีร์เดิม

เลวีนิติ 23:10-12 กล่าวว่า “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้ามาถึงแผ่นดินซึ่งเราให้เจ้าและเกี่ยวพืชผลของแผ่นดิน นั้นเจ้าจงเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรกนำไปให้ปุโรหิตและปุโรหิตจะนำฟ่อนข้าวขึ้น แก้วไปแก้วมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อเจ้าจะเป็นที่โปรดปราน รุ่งขึ้นหลังวันสะบาโตปุโรหิตจะแก้วถวายในวันที่เจ้าแก้วถวายฟ่อน ข้าวเจ้าถวายลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบไม่มีตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์”

3. มนุษย์ได้รับการหยุดพักที่แท้จริงผ่านทาง การเป็นขึ้นมาของพระเยซู

หลังจากอาดัมมนุษย์คนแรกทำการล่วงละเมิดครั้งแรกของมนุษย์ด้วยการกินผลจากต้นไม้แห่งการรู้ดีและชั่ว มนุษย์ได้สูญเสียการหยุดพักที่แท้จริงเหมือนที่พระเจ้าตรัสไว้ว่า “เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตายแน่ในวันนั้น” วิญญาณ ของอาดัมตายและลูกหลานของเขา (มนุษย์ชาติ) ถูกกำหนดไว้สำหรับความตายนิรันดรซึ่งได้แก่การตาย อย่างไรก็ตาม พระเยซูเสด็จมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา แม้พระองค์ทรงปราศจากบาป แต่พระองค์ก็ทรงรับเอาความทุกข์ลำบาก แห่งกางเขนแทนเราและทรงสิ้นพระชนม์ กระนั้นในวันที่สามพระองค์ทรงเอาชนะความตายและทรงเป็นขึ้นมา ด้วยวิธี นี้พระองค์ได้ทรงมอบความหวังสำหรับการเป็นขึ้นมาและชีวิตนิรันดรให้กับมนุษย์ซึ่งไม่มีค่าใด ๆ นอกจากความตายที่รอดค้อยู่ข้างหน้าเนื่องจากบาปของเขา

ด้วยการเชื่อในพระเยซูคริสต์เราได้รับสิทธิที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าและพบกับการหยุดพักที่แท้จริง ถึงกระนั้นการหยุดพักบนโลกนี้ไม่ใช่การหยุดพักที่สมบูรณ์ ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงจัดเตรียมสวรรค์ให้เป็นสถานที่หยุดพักที่นิรันดรและ สมบูรณ์ เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาในฟ้าอากาศ เราจะได้รับร่างกายที่ไม่มีวันเสื่อมสลายและพบกับพระองค์ในฟ้า อากาศ นี่คือการเป็นขึ้นมาฝ่าย

(มัทธิว 12:8) บุตรมนุษย์หมายถึงพระเยซูและพระองค์ทรง อธิบายว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นความสว่างแท้คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของวันสะบาโต

ในวันแรกของการทรงสร้าง พระเจ้าทรงทำให้มีความสว่างเกิดขึ้น ความสว่างแท้ (ซึ่งได้แก่องค์พระผู้เป็นเจ้า) ได้ทรงส่องสว่างออกไปทั่วโลกในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์เช่นเดียวกัน สิ่งนี้หมายความว่าพระองค์ทรงถูกตรึงเพื่อ ช่วยมวลมนุษย์ให้รอดและทรงถูกฝังในวันศุกร์และในวันอาทิตย์พระองค์ทรงเอาชนะความตายและทรงเป็นขึ้นมาใหม่ ด้วยวิธีนี้พระองค์จึงส่องสว่างออกไปทั่วโลก

บัดนี้พระองค์ทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาและทรงมอบความสว่างและชีวิตที่แท้จริงให้กับดวงวิญญาณที่เคຍอยู่ ในความมืดแห่งความตายและความทุกข์ทรมาน บุตรของพระเจ้าจึงมีความหวังสำหรับการเป็นขึ้นมาและได้รับการ หยุดพักอย่างแท้จริงจากการเป็นขึ้นมาของพระองค์ เพราะเหตุนี้การรักษาวันสะบาโตจึงเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์

ในที่นี้พระเจ้าตรัสสั่งให้คนอิสราเอลถวายลูกแกะผู้อายุหนึ่งขวบที่ไม่มีตำหนิ “วันรุ่งขึ้นหลังวันสะบาโต” ซึ่งได้แก่วัน อาทิตย์ “ลูกแกะผู้” เป็นสัญลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นพระเมษโปดกของพระเจ้า “ฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ่นแรก” หมายถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นผลแรกของการเป็นขึ้นมาเช่นกันเหมือนที่กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 15:20 ซึ่งกล่าวว่า “แต่ บัดนี้พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได่ลงหลับไปแล้วนั้น” แมแต่ พระคัมภีร์เดิมก็พยากรณ์เกี่ยวกับการนมัสการวันอาทิตย์และกล่าวว่าวันนี้คือวันของพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

ร่างกายและจากนั้นเราจะพบกับ การหยุดพักที่แท้จริงตลอดนิรันดร

เหมือนที่อธิบายไปแล้วว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่พระเยซู (ผู้ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของวันสะบาโต) ทรงเป็นขึ้นมาและ ด้วยวิธีนี้พระองค์ทรงมอบการหยุดพักที่แท้จริงให้แก่เรา เพราะเหตุนี้คริสเตียนจึงเรียกวันอาทิตย์ว่า “วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า” และนมัสการในวันอาทิตย์

กิจการ 20:7 กล่าวว่า “ในวันต้นสัปดาห์เมื่อพวกสาวกประชุมกันทำพิธีหักขนมปัง...” ข้อนี้หมายความว่าคนเหล่านั้น ประชุมกันในวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันแรกของสัปดาห์และหักขนมปังซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเนื้อของบุตรมนุษย์ เนื่อง จากเนื้อของบุตรมนุษย์หมายถึงพระคำ คนเหล่านั้นจึงทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณของชีวิตนิรันดร การนมัสการในวันอาทิตย์ นอกจากนั้น 1 โครินธ์ 16:2 กล่าวว่า “ทุกวันต้นสัปดาห์ให้พวกท่านทุกคนเก็บผลประโยชน์ ที่ได้รับไว้บ้างตามที่พระเจ้าได้ทรงให้ท่านจงใจริญ เพื่อจะไม่ต้องถวายทรัพย์เมื่อข้าพเจ้ามา” คนเหล่านั้นยังถวายทรัพย์ ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันแรกของทุกสัปดาห์เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ เราควรเข้าใจความหมายที่แท้จริงของวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและรักษาวันดังกล่าวนี้ให้บริสุทธิ์ จากนั้นเรา ก็สามารถพบกับ การหยุดพักที่แท้จริงภายใต้การปกป้องของพระเจ้าและความหวังสำหรับการเป็นขึ้นมาและชีวิต นิรันดร

“พระเจ้าทรงพอพระทัยกับการที่ผมรักษาวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า และทรงรักษาผมให้หายจากอาการกระดูกสันหลังย่น”

รองม้านายิกายังซุน โช วัย 73 ปี จากคริสตจักรเขต 12 ประเทศเกาหลีใต้

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2014 ฉันมีความฝันที่แปลกประหลาดในขณะที่ฉันกำลังหลับอยู่หลังจากการนมัสการโดรุ้ง คีนวันศุกร์ ในความฝันนั้นศิษยาภิบาลอาวูไฮดร.แจร์อ็อก ลีกดที่ลื่นปิ้งของฉัน

ในเวลานั้นฉันมีปัญหาในการหายใจ ฉันเดินเร็วหรือวิ่งไม่ได้ เพราะฉันจะหมดลมหายใจทันที แต่หลังจากความฝัน ฉันสามารถเดินเร็วและวิ่งได้โดยไม่มีปัญหา หลังจากมีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้า ฉันมีความสุขกับการฟัง คำเทศนาและพยายามที่จะดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระเจ้า

ในเดือนสิงหาคม 2014 ฉันเห็นการทำงานแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเกิดขึ้นกับฉันอีก เมื่อสิบห้าปีที่แล้วตาข้างขวา ของฉันเกิดภาวะท่อน้ำตาอุดตันซึ่งทำให้น้ำตาไหลออกมามากกว่าปกติ ฉันต้องพกกระดาดเช็ดหน้าหรือผ้าเช็ดหน้า ตลอดเวลาเพราะน้ำตาไหลถี่มาก ฉันรู้สึกอายเช่นกันเพราะขอบตาของฉันมักมีขี้ตาติดอยู่บ่อยครั้ง ฉันเข้ารับการรักษา ตัดถึงสองครั้ง แต่อาการนี้ก็ไม่ดีขึ้น

แต่ตอนนี้สิ่งที่ลึกลับได้เกิดขึ้นกับฉันหลังจากที่ฉันรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีในระหว่างการสัมมนาที่ค่ายฤดูร้อน ของมันมินปี 2014 รูกุมกานขาของฉันมีน้ำมูกไหลหยุดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่น้ำตาไหลออกมาก่อนหน้านี้ ใน ตอนเช้าของวันที่ 31 สิงหาคมฉันล้างหน้าของฉันออกมา จากนั้นฉันรู้สึกโล่งจุกและในเวลาเดียวกันฉันรู้สึกเย็นที่ ตาข้างขวาของฉัน หลังจากนั้นน้ำตาที่เคยไหลออกมาจากตาข้างขวาของฉันตลอดเวลา ก็หยุดไหล

ในเดือนพฤศจิกายน ฉันขายบ้านของฉันในอินชอนและย้ายมาอยู่บ้านลูกสาวของฉัน เพื่อดำเนินชีวิตคริสเตียนให้ดีขึ้น ฉันรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงอนุญาตให้ฉันดำเนินชีวิตในความเชื่ออย่างถูกต้องและได้มาอยู่กับลูกสาวและหลาน ชายของฉัน ตอนนี้ฉันได้รับโอกาสที่จะเพิ่มพูนความเชื่ออีกครั้งหนึ่ง



ภาพเอกซเรย์กระดูกสันหลังของเธอ: ข้อที่ 12 มีอาการกระดูกสันหลังย่น

ในขณะที่ฉันของออกจากกระเป๋าทึบ บ้านของลูกสาวของฉัน ฉันเลื่อนกระดูกคอกไม้ ฉันสะดุดบางอย่างและล้มทับลงบนกระดูกคอกไม้ ฉันรู้สึกเหมือนกับว่ากระดูกเชิงกรานขยับและเกิดการปวดอย่างรุนแรงทั่วร่างกายของฉัน ฉันถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลโดยรถฉุกเฉินด้วยความช่วยเหลือของหลานชาย

ผลการตรวจเอกซเรย์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชี้ให้เห็นว่ากระดูกสันหลังของฉันข้อที่ 12 ขยับตัวพร้อมกับมีรอยแตก หมอ บอกฉันว่าฉันควรนอนพักอยู่บนเตียงโดยไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลาประมาณสามเดือนเพื่อดูว่าอาการจะดีขึ้นหรือไม่และ จากนั้นจะตัดสินใจว่าฉันต้องการผ่าตัดหรือไม่ แต่ฉัน

อธิษฐานอย่างร่าเริงเพื่อจะเข้าร่วมนมัสการในวันอาทิตย์

ฉันเข้าโรงพยาบาลในวันพุธ ดังนั้นจึงดูเหมือนเป็นไปไม่ได้สำหรับฉันที่จะไปโบสถ์ในวันอาทิตย์ แต่หลานชายของฉัน ได้ขออนุญาตจากโรงพยาบาลเพื่อพาฉันไปงานนอกและต่อไปยังคริสตจักร ในระหว่างการเดินทางฉันมีอาการปวด อย่างรุนแรงมาก แต่ในจิตใจของฉันฉันรู้สึกขอบพระคุณที่ฉันกำลังไปโบสถ์

เมื่อฉันเดินทางมาถึงคริสตจักรอาการปวดรุนแรงมากจนฉันต้องนอนลงในขณะที่เข้าร่วมนมัสการ ฉันเข้าร่วมนมัสการ ผ่านรายการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ในรถของเราซึ่งจอดอยู่ในลานของคริสตจักร พระเจ้าทรงพระคุณมาก มาลงมาให้ฉันผ่านคำเทศนา ในขณะที่ฉันกำลังรับเอาคำอธิษฐานของดร.ลีหลังจากคำเทศนาฉันได้รับความ



รองม้านายิกายังซุน โช (คนที่สามจากซ้าย) มีสุขภาพแข็งแรงโดยพระคุณของพระเจ้า เธอกำลังมีความสุขในขณะที่ดำเนินชีวิตคริสตจักรพร้อมกับม้านายิกายังซุนยอง ลูกสาวของเธอ จุนย็อง หลานชายของเธอ และไอซูล สองหลานสาวของเธอ

เชื่อ ในเรื่องการรักษาโรค ทันทีที่คำอธิษฐานจบสิ้นลง ฉันจามออกมาสองครั้งอย่างกะทันหัน นำประหลาดใจมาก ฉันไม่รู้ สึกปวดเลย ลูกสาวของฉันพูดว่า “แม่คะ ลองพยายามดูสิ ลูกขึ้นและออกมาจากรถ” ฉันสามารถลุกขึ้นและออกมาจากรถและเดินได้ตามปกติโดยไม่มีอาการปวด ฐาเลยเถิด

ฉันกับลูกสาวร้องไห้อย่างหนักและถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า หลังจากการนมัสการ ฉันเดินทางกลับไปยังโรงพยาบาล คนไข้คนอื่น ๆ ประหลาดใจมากที่เห็นฉันเดินเข้าไปในห้องของฉันด้วยใบหน้าที่สดใส ฉันเป็นพยานถึงการรักษาของ พระเจ้า

มีการกล่าวว่าการกระดูกสันหลังย่นต้องใช้เวลอย่างน้อย 6 เดือนกว่าที่อาการนี้จะดีขึ้น โดยผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยยา ด้วยกายภาพบำบัด หรือด้วยการใส่เฝือก แต่อาการปวดของฉันหายไป และในเวลาเพียงไม่กี่วันฉันสามารถเดิน ได้ตามปกติ ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าน่าอัศจรรย์จริง ๆ ฉันขอบพระคุณและถวายสง่าราศีที่ทั้งสิ้นแด่พระเจ้า

“เมื่อฉันได้พบกับพระเจ้าผู้แสนดีของฉัน ฉันจึงหายโรคและได้รับพระพร”

ยะมุนา วัย 17 ปี คริสตจักรมันมินเซไน ประเทศอินเดีย



ยะมุนา (ด้านซ้าย) บาลาสูบรามณี (พ่อของเธอ) พุสพา (แม่ของเธอ) และมูมมาดี (น้องสาวของเธอ) ดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและพระคุณของพระเจ้า

ครอบครัวของฉันเคยเข้าร่วมนมัสการ ในคริสตจักรเพนเตคอสแห่งหนึ่ง แต่เราย้ายไปอยู่ในพื้นที่ไกลออกไปในปี 2009 และ เรามองหาคริสตจักรที่จะเข้าร่วมนมัสการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2009 เราได้รับการแนะนำให้มาที่คริสตจักรมันมิน เซไน โดยม้านายิกามาเรีย เราได้พบพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ผู้ทรงค้ำชูอธิษฐานของเราและอวยพรเราและผู้ที่ทรงแสนดี เวลานั้นพวกเราดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมีความสุข

ในปี 2008 คุณพ่อของฉันได้รับอุบัติเหตุจากการขับขีรถมอเตอร์ไซด์และขอเทาดานขาของท่านได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นท่านรู้สึกยากลำบากในการนั่งและยืน และเคลื่อนไหวไปมาโดยอาศัยไม้เท้า ซึ่งทำให้ท่านมีความลำบากใน การทำงานอย่างมาก

แต่ท่านได้รับการรักษาให้หายเมื่อท่านรับเอาคำอธิษฐานเพื่อผู้ป่วยของศิษยาภิบาลอาวูไฮดร.แจร์อ็อก ลีผ่านรายการ โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. (www.gcstv.org) ในช่วงการนมัสการ โดรุ้งคีนวันศุกร์ ท่านได้รับพระพรด้วยการย้ายไปทำงานใน สถานที่แห่งใหม่ที่ดีกว่าเช่นกัน คุณแม่ของฉันได้รับการรักษาให้หายจากอาการปวดท้องที่สร้างปัญหาให้กับท่านมา เป็นเวลาสิบปีด้วยเช่นกัน

น้องสาวของฉันได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเช่นกัน เธอเคยมีโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็น ๆ หาย ๆ ที่บริเวณใต้ ตาของเธอ ครั้งหนึ่งโรคภูมิแพ้นี้แพร่กระจายไปทั่วใบหน้าของเธอ ใบหน้าของเธอขรุขระและมีอาการคัน

พร้อมกับปวด แสบปวดร้อน ศิษยาภิบาลโยเซฟ ฮานแห่งคริสตจักรของฉันได้อธิษฐานเพื่อเธอด้วยการใช้ผ้าเช็ดหน้าที่มีศิษยาภิบาล อาวูไฮดร.แจร์อ็อก ลี ได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) น้องสาวของฉันยังคิดว่าน้ำจืดจากเมืองมวนลงบนจุดที่เป็น ภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน น้ำจืดจากเมืองมวนเป็นน้ำจืดที่ดื่มได้ซึ่งถูกเปลี่ยนจากน้ำเค็มในทะเลมาเป็นน้ำจืดโดยคำอธิษฐาน ของศิษยาภิบาลอาวูไฮและโดยคำอธิษฐานและการใช้น้ำจืดดังกล่าวของน้องสาวของฉันจึงได้รับการรักษาจนหายขาด

ในเดือนมีนาคม 2014 ฉันขอให้ศิษยาภิบาลอาวูไฮอธิษฐานเพื่อการสอบเข้าเรียนใน โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ ฉันต้องการที่จะเข้าเรียน หลังจากคำอธิษฐานของท่านที่อยู่นอเขตพื้นที่และกาลเวลา ฉันก็ได้รับการยอมรับให้เข้า เรียนใน โรงเรียนที่ฉันชื่นชอบ

น้องสาวกับฉันเป็นสมาชิกของคณะนักร้องประสานเสียง “ซิสเตอร์ส” และทีม “พาวเวอร์แดนส์” ในคริสตจักรของฉัน คุณพ่อของฉันเป็นรองประธานพันธกิจกลุ่มนุรุษและคุณแม่ของฉันรับ ไซเป็นอาสาสมัครจัดทำอาหารให้กับสมาชิก ในวันอาทิตย์ ฉันต้องการที่จะเป็นอาจารย์สอนทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และช่วยคริสตจักรและผู้เลี้ยง ฉันขอ ขอบคุณศิษยาภิบาลอาวูไฮ (ผู้เลี้ยงแห่งความรักของฉัน) ผู้ที่ได้นำเราให้มาพบกับพระเจ้าพระบิดาผู้แสนดีของเรา

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวขอของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียน ที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยของ Audio pid : 3006 คลื่นความถี่ของดาวลิงค์ : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรต : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC: 3/4

www.manmin.org--->English--->Word of Life ไทย (มีคำเทศนาภาษาไทย)

จาก คริสตจักรมันมินเซียงราย จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเซียงราย

121/472 บ้านคู่มือเมืองใหม่ อ.เมือ่ง จ. เซียงราย 57100

โทรศัพท์ 083-5782116, 084-3550176 (อ. วอน)

jaewon 7700@hanmail.net